

# NEWS-LETTER



## “HÁT MÃ KHÚC QUÂN HÀNH” ĐỂ NHỚ NHỮNG THẮNG TRẦM LỊCH SỬ

Sáng 18/12/2023, chương trình Sinh hoạt dưới cờ do khối 8 dàn dựng đã dành thời lượng tri ân các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Nguyễn Siêu từng mặc chiếc áo bộ đội cụ Hồ, đồng thời ôn lại những thắng trầm của dân tộc qua dòng chảy lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.



[▶ XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY ◀](#)

## LẦN ĐẦU THI ĐẤU QUỐC TẾ, ĐỘI ROBOTIC NGUYỄN SIÊU ĐẠT NGAY GIẢI TRIỂN VỌNG

Trong hai ngày 9-10/12, đội tuyển Robotics trường Nguyễn Siêu đã tham gia vòng Chung kết Toàn cầu ENJOY AI 2023 tại Ô Trấn, Chiết Giang, Trung Quốc. Chung cuộc, nhờ những giải pháp sáng tạo, hợp lý, đội thi của các em Nguyễn Thành Hưng và Nguyễn Nho Đăng Khoa đã xuất sắc giành giải Triển vọng (Most Development) ngay trong lần đầu tham dự đấu trường quốc tế (chỉ có vắn vắn 15 ngày chuẩn bị cho tất cả các thao tác dịch đề, giải đề, làm quen bộ dụng cụ và cùng nhau luyện tập).



[▶ XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY ◀](#)



# ĐƯA HOA VĂN TRANG PHỤC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀO CHUYÊN ĐỀ MĨ THUẬT CẤP QUẬN

Chiều 18/12/2023, trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã tổ chức thành công chuyên đề cấp Quận môn Mỹ thuật với bài “Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết dân tộc thiểu số Việt Nam” do thầy Mai Hà Anh thực hiện tại lớp 8C16. Bài giảng được Chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy và giáo viên Mỹ thuật các trường bạn đánh giá rất cao về tính sáng tạo, khơi gợi hứng thú học tập, tự nghiên cứu và thực hành cho học sinh.



[XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY](#)



## CUỘC ĐUA HẤP DẪN CỦA CÁC TÀI NĂNG TIN HỌC TRẺ NGUYỄN SIÊU

Chiều 15/12/2023, hơn 30 học sinh yêu thích bộ môn Tin học của khối THCS trường Nguyễn Siêu đã cùng nhau tranh tài tại vòng thi cấp trường của cuộc thi “Tài năng Tin học trẻ quốc tế - Thành phố Hà Nội năm học 2023-2024”. Sau những vòng đua cam go, quyết liệt, BTC đã chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất (Nguyễn Hoàng Minh, Trần Minh Hải, Chu Xuân Anh và Trần Khánh Vi) đạt giải và đại diện trường tham dự vòng thi cấp Quận (dự kiến diễn ra vào tháng 01 năm 2024).



[XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY](#)



# NGÀY GIAO LƯU ĐẦY ẮP TIẾNG CƯỜI CÙNG NHỮNG NGƯỜI BẠN TỪ ĐẤT NƯỚC “MẶT TRỜI MỌC”

Ngày 18/12/2023, đoàn học sinh và giáo viên trường Naragakuen đã có một ngày giao lưu và trải nghiệm học tập ý nghĩa với các bạn lớp 10 Nguyễn Siêu trong chuyến tham quan, hợp tác giáo dục thường niên giữa hai trường.



XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

UPCOMING



## EMPATHY DAY NGÀY CỦA SỰ THẤU CẢM VÀ LÒNG TRẮC ẨN

Ngày thứ Bảy 23/12/2023, sự kiện Empathy Day sẽ được trao quyền cho học sinh Nguyễn Siêu tổ chức như một ngày hội đa văn hóa nói tiếng Anh với thông điệp “Merry Christmas – Merry Empathy” hướng đến sự thấu cảm và lòng trắc ẩn, mang lại cảm giác yêu thương và chia sẻ trong dịp Giáng Sinh. Tại đây sẽ có các gian hàng văn hóa, ẩm thực quốc tế, không gian âm nhạc, nghệ thuật, trưng bày sản phẩm nghệ thuật của học sinh và nhiều khu trò chơi, giải trí hấp dẫn.



XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY